
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตร 
เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

คร้ังที ่2/2552 
วนัพฤหัสบดีที ่ 17  กนัยายน  2552  เวลา  13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 134-135  ช้ัน 3  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายธีระ  วงศส์มุทร        ประธานกรรมการ 
     รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.  นายจรัลธาดา  กรรณสูต        กรรมการ 
     ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3.  นางจินตนา  ชยัยวรรณาการ        กรรมการ 
     ผูอ้  านวยส านกัส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร 
     แทนปลดักระทรวงพาณิชย ์
4.  นางสาวลดาวลัย ์ ค  าภา        กรรมการ 
      ท่ีปรึกษาดา้นนโยบายและแผนงาน   
      แทนเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5.  นายศิริวฒัน์   อินทรมงคล        กรรมการ 
     ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลย ี
     แทนอธิบดีกรมปศุสัตว ์
6.  นายสวสัด์ิ  วรรณใหม่         กรรมการ 
      นกัวชิาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
      แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
7. นางอรวรรณ  วชิยัลกัษณ์        กรรมการ 
     ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไมย้นืตน้ 
      แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
8. นายสมชาย  วฒันโยธิน        กรรมการ 
      นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
      แทนอธิบดีกรมวชิาการเกษตร 
9. นายพงศพ์ฒัน์  บุญชูวงศ์        กรรมการ 
      ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจการประมง 
      แทนอธิบดีกรมประมง 
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10. นายสุทธิพงศ ์ รอตโกมิล        กรรมการ 
      นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      แทนผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
11. นายบรรจง  ตะริโย         กรรมการ 
      แทนเลขาธิการส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
12. นายชาญ  สารเลิศโสภณ        กรรมการ 
      ผูอ้  านวยการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
      แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
13. นายไกรสิทธ์ิ  โรจนเกษตรชยั        กรรมการ 
      แทนประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
14. นายชยานนท ์ กฤตยาเชวง        กรรมการ 
      นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย 
15.นายพรศิลป์  พชัรินทร์ตนะกุล        กรรมการ 
16. นายสุรศกัด์ิ  ทองเพียร        กรรมการ 
      แทนรองศาสตราจารยน์ภาวรรณ  นพรัตน์นราภรณ์   ผูท้รงคุณวุฒิ     
17. นายอภิชาต  จงสกุล           กรรมการและเลขานุการ 
      เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
1.  รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     ติดราชการ 
2.  ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม        ติดราชการ 
3.  ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ        ติดราชการ 
4.  อธิบดีกรมบญัชีกลาง         ติดราชการ 
5.  ประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย      ติดภารกิจ 
6.  นายกสมาคมปรับปรุงและขยายพนัธ์ุพืช      ติดภารกิจ 
7.  นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย       ติดภารกิจ 
8.  ศาสตราจารยจ์รัญ  จนัทลกัขณา ผูท้รงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายศกัด์ิชยั  ศรีบุญซ่ือ      รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

ประธานคณะอนุกรรมการกลัน่กรอง   
โครงการฯ 
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2. นางสาวชะวรลทัธ์ิ  ชินธรรมมิตร  เลขารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง     
   เกษตรและสหกรณ์ 
3. นางสาวพิศนีย ์ ตรียะวงศ์  ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. นายฉตัรชยั  ประทุมมาลย ์  ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. นางสาวสติมา  ศรีนคร  ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6. นางสุรีรัตน์  ปัญญาโตนะ  กรมวชิาการเกษตร 
7. นางพิสมยั  พึ่งวกิรัย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
8. นางสาววรรณพร  บณัฑิตภูวนนท์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
9. นายสมศกัด์ิ  แจง้เพียร  กรมพฒันาท่ีดิน 
10. นางกาญจนาพร  แกว้บรินทร์  กรมการคา้ภายใน 
11. นายอุทยั  คนัโธ      สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจ 
         มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
12. นางสาวทวพีร  เรืองพร้ิม     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
13. นายนดั  ดวงใส      สหกรณ์ผูป้ลูกกาแฟจงัหวดัชุมพร จ ากดั 
14. นายชาญชยั  เสถียร      สหกรณ์ผูป้ลูกกาแฟจงัหวดัชุมพร จ ากดั 
15. นายธีระพงษ ์ นาคแป้น     สหกรณ์ผูป้ลูกกาแฟจงัหวดัชุมพร จ ากดั 
16. นายสุรชยั  อินทร์จนัทร์     สหกรณ์ผูป้ลูกกาแฟจงัหวดัชุมพร จ ากดั 
17. นายปิยะ  หนูสุด      สหกรณ์ผูป้ลูกกาแฟจงัหวดัชุมพร จ ากดั 
18. นายเชาวนิวศั  หอมชุ่ม     สหกรณ์ผูป้ลูกกาแฟจงัหวดัชุมพร จ ากดั 
19. นางสาวอจัริยา  จนัทรวงศ ์  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
20. นางสาวอุทยัวรรณ  พูลทรัพย ์  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
21. นางสุวมิล  ขนุพนัธ์ุ      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
22. นางนวพร  ภู่นพคุณ      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
23. นางทรัสตรี  จนัตะ๊      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
24. นายชายศกัด์ิ  วฒิุศกัด์ิ      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
25. นางวรรณภา  ศรีพุธสมบูรณ์     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
26. นางสาวสุภาวดี  พฒันกิจ     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
27. นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย ์     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
28. นางสาวจินตนา  ติระด ารงคก์ุล    ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
29. นางสาวพาณี  ปัทมวภิาค     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
30. นายเอกราช  ตรีลพ      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
31. นางมุทิตา  รุธิรโก      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
32. นางวรมา  นพรัตน์      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

  -ไม่มี- 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่1/2552 
กรรมการและเลขานุการ  (นายอภิชาต  จงสกุล) ไดส้รุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนฯ คร้ังท่ี  1/2552 เม่ือวนัท่ี  2  มีนาคม 2552  ให้ท่ีประชุมทราบ  และไม่มีกรรมการท่านใดขอแกไ้ขเพิ่มเติม  
จึงถือวา่รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่3 เร่ืองเพ่ือทราบ 

  3.1  ผลการด าเนินงานของโครงการทีไ่ด้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 

  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) ไดร้ายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ ปี 2550  จ  านวน 6 โครงการ ดงัน้ี 
  1. โครงการคัดเลือกพ่อพันธ์ุก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน ้าเช้ือ ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 46.26 ลา้น
บาท ระยะเวลา 5 ปี  ด าเนินการสร้างโรงเรือนทดสอบพ่อพนัธ์ุก าแพงแสนแลว้ ใช้งบประมาณ 2.24 ลา้นบาท  
คดัเลือกแม่โครุ่นท่ี 1 จ  านวน 6,498 ตวั รุ่นท่ี 2 จ  านวน 1,429 ตวั คดัเลือกลูกโค รุ่นละ 50 ตวั โดยรุ่นท่ี 1 ได้
ทดสอบคดัเลือกไวเ้ป็นพ่อพนัธ์ุแลว้ 10 ตวั ส าหรับรุ่นท่ี 2 จะเร่ิมท าการทดสอบในเดือนกนัยายน 2552 และได้
ด าเนินการรีดน ้าเช้ือแลว้จ านวน 7,405 โด๊ส 
  2. โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเน้ือพันธ์ุก าแพงแสน ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 14.77 ลา้นบาท 
ระยะเวลา 6 ปี ด าเนินการจดัซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะแล้ว 1 คนั  จดัจ้างเจา้หน้าท่ีโครงการ 3 ต าแหน่ง และ
ก่อสร้างอาคารส านกังานหอ้งประชุม คอกพกัโคเพื่อขาย คอกท่ี 1 และคอกท่ี 2 เสร็จแลว้ จะเร่ิมด าเนินการซ้ือขาย
ในเดือนกนัยายน 2552 
  3 .  โ ค ร ง ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง สิ น ค้ า เ น้ื อ โ ค ขุ น แ ล ะ ร ะ บ บต ร ว จ ส อบ ย้ อ น ก ลั บ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผูรั้บผิดชอบโครงการ) ด าเนินการคืนเงินให้กองทุนฯ เน่ืองจากราคาครุภณัฑ์
เปล่ียนแปลงสูงข้ึนจากงบประมาณท่ีเสนอขอ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จะปรับปรุงโครงการแลว้น าเสนอ
กองทุนฯ ใหม่อีกคร้ัง 
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเน้ือ ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 20.20 ลา้นบาท ระยะเวลา 5 
ปี  ด าเนินการอบรมเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือรวม 4 หลกัสูตร ดงัน้ี 
  ปี 2551 ด าเนินการอบรมไดต้ามเป้าหมาย ครบทั้ง 4 หลกัสูตร 
  ปี 2552  ด าเนินการอบรมหลกัสูตร การเล้ียงโคเน้ือ 1 รุ่น จ านวน 33 คน  หลกัสูตรการผสม
เทียม 2 รุ่น จ านวน 49 คน หลกัสูตรความปลอดภยัของเน้ือโค 1 รุ่น 33 คน และหลกัสูตรการเล้ียงโคเน้ือ
นอกสถานท่ี รุ่นแรกเร่ิมด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2552   เพราะพึ่ งได้รับการจัดสรรเงินเพื่อด าเนินการ
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โครงการเม่ือเดือนเมษายน 2552  เน่ืองจากมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไดอ้นุมติัโครงการโดยมีเง่ือนไขวา่ 
การจดัสรรงบประมาณในปีต่อไปให้พิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา ดงันั้นโครงการฯ พึ่งไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณในปีท่ี 2  เม่ือเดือนเมษายน 2552 
  5. โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา  ได้รับอนุมติังบประมาณ 6.82 ล้านบาท ระยะเวลา  6 ปี  
ด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชาคุณภาพแก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มพญาไพรเล่าจอ ตรวจรับรอง
แปลงมาตรฐาน GAP แล้วจ านวน 171 แปลง รวมทั้งด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรแปรรูปชาแล้ว คาดว่าจะ
ด าเนินการไดป้ระมาณเดือนพฤศจิกายน 2552 
   6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 19,577,200 บาท 
ระยะเวลา 5 ปี  ผลการด าเนินงานโครงการมีดงัน้ี 
  ปี 2551  ด าเนินการอบรมหลกัสูตรวทิยากรปาลม์น ้ามนัได ้116 คน จากเป้าหมาย 100 คน 
  ปี 2552  พึ่งเร่ิมด าเนินการโครงการเดือนเมษายน 2552 เหตุผลเช่นเดียวกบัโครงการตามขอ้ 4 
ซ่ึงได ้อบรมเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตรวทิยากรปาลม์น ้ามนัแลว้ 2 รุ่น จากเป้าหมาย 3 รุ่น 
  ผลการด าเนินงานโครงการในปี 2551 กองทุนฯ ไดอ้นุมติังบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนิน
โครงการ  3 โครงการ ไดแ้ก่ 
  1. โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลีย้งโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 
ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 43.76 ลา้นบาท ระยะเวลา 6 ปี  ความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน  ขณะน้ีไดจ้ดัท า MOU 
สัญญาจา้งท่ีปรึกษาแลว้  และอยูร่ะหวา่งด าเนินการรับสมคัรลูกจา้งเพื่อด าเนินงานโครงการ 
  2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าโคนมของสหกรณ์โคนม
บ้านบึง จ ากดั ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 8.27 ลา้นบาท ปัจจุบนัไดด้ าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือครุภณัฑ ์
รวมทั้งด าเนินการจดัซ้ือครุภณัฑเ์พื่อด าเนินงานแลว้ 
  3.โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร งบประมาณ 10.1          
ลา้นบาท  โครงการน้ีอยูใ่นความรับผดิชอบของคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์การปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ 
  ผลการด าเนินงานในปี 2552  กองทุนฯ ไดอ้นุมติังบประมาณจ านวน 29.88 ล้านบาท เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก 
เร่ิมด าเนินโครงการเดือนมิถุนายน 2552  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งกรมส่งเสริมสหกรณ์โอนเงินให้สหกรณ์การปศุสัตว์
ภาคตะวนัออก เพื่อด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
  ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร) ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าโคนมของสหกรณ์โคนมบา้นบึง จ ากดั ผลการด าเนินงานยงัล่าชา้มีสาเหตุอยา่งไร 
  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  ช้ีแจงว่าแมว้่าโครงการน้ีจะได้รับอนุมติัในปี 
2551 แต่การเร่ิมด าเนินโครงการจะนับตั้งแต่กองทุนจดัสรรเงินให้ผูรั้บผิดชอบเพื่อไปด าเนินโครงการ ซ่ึงเม่ือ
สหกรณ์บ้านบึงได้รับอนุมัติโครงการไปแล้ว ได้น าโครงการกลับไปแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมติ
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คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จดัท าแผนปฏิบติังาน แผนการใช้เงิน ซ่ึงใช้เวลาหลายเดือนในการขอรับการ
จดัสรรเงิน จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการเร่ิมด าเนินโครงการ 
  ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ได้ให้ขอ้สังเกตไวส้ าหรับเร่ืองการเร่ิมด าเนินการ
โครงการเม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารฯ แลว้ ขอให้เร่งด าเนินการ เน่ืองจากก่อนท่ีจะยื่นเสนอ
โครงการเขา้มาควรจะมีการเตรียมแผนปฏิบติังานโครงการไวใ้หพ้ร้อมดว้ย 
   ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (นางสาวลดาวลัย์ ค าภา ) 
ได้ให้ขอ้คิดเห็นว่าควรก าหนดระยะเวลาในการเร่ิมโครงการหลงัจากท่ีโครงการไดรั้บการอนุมติัแล้ว และตั้ง
ขอ้สังเกตวา่โครงการในปี 2550 ไม่มีตวัช้ีวดั ในขณะท่ีในปี 2551-2552 มีตวัช้ีวดั 
   ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ รับขอ้สังเกตของผูแ้ทนสภาพฒัน์ไปพิจารณาเพื่อด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง 

  - ทีป่ระชุมรับทราบ – 

3.2   สถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรฯ 

  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) ไดร้ายงานสถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ ดงัน้ี กองทุนไดรั้บการจดัสรรงบประมาณตั้งแต่ปี 2549-2552 รวมเป็นเงิน 540 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีตั้งแต่ปี 2549-2552 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมติัเงินรวมทั้งส้ิน 292,197,130 บาท แยกเป็น
เงินทุนหมุนเวยีน 86,956,800 บาท และเงินจ่ายขาดจ านวน 205,240,330 บาท  ณ 31 สิงหาคม 2551 กองทุนฯ ได้
จ่ายเงินเพื่อด าเนินการตามโครงการรวมทั้งค่าใชจ่้ายบริหารกองทุนฯ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 110,695,203.95 บาท
และมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายให้โครงการต่าง ๆ ท่ีกองทุนไดอ้นุมติัแล้ว จ านวน 102,211,940 บาท หากรวมกบั
ภาระผกูพนัโครงการปรับโครงสร้างสินคา้กาแฟแบบครบวงจรท่ีก าลงัจะพิจารณาอนุมติัอีก 54,442,870 บาท รวม
เป็นภาระผกูพนัทั้งหมด 156,654,810 บาท ท าใหปั้จจุบนักองทุนมีเงินคงเหลือจ านวน 272,649,986.05 บาท 

  - ทีป่ระชุมรับทราบ - 

วาระที ่4 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

  4.1  โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 

กรรมการและเลขานุการ  (นายอภิชาต  จงสกุล)  รายงานว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอ
โครงการปรับโครงสร้างสินคา้กาแฟแบบครบวงจรขอสนบัสนุนเงินจากกองทุนฯ ฝ่ายเลขานุการไดน้ าเสนอ
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ แลว้ 2 คร้ัง ในคร้ังที่ 1 เสนอเม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 2552  โดยมีมติให้
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเร่ืองแผนการตลาด
ผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่บด กาแฟ 3 in 1 ของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ผูป้ลูกกาแฟทั้ง 3 สถาบนั และแกไ้ขการ
ด าเนินงานของหน่วยงานกรมวชิาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมพฒันาท่ีดิน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ให้มีการเช่ือมโยงอย่างบูรณาการและไม่ซ ้ าซ้อนกนั โดยปรับลดงบประมาณกิจกรรมของหน่วยงานดงักล่าว        
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ลงจ านวน 19,227,970 บาท  รวมทั้งปรับลดเงินยืมค่าก่อสร้างโรงเรือนวตัถุดิบของกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ
ลงจ านวน  5,000,000 บาท ท าให้งบประมาณท่ีเสนอขอมาจาก 74,139,000 บาท เหลือ 54,837,000 บาท  ส าหรับ
คร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ แต่ขอให้ปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอของคณะอนุกรรมการฯ ดงัน้ี  1. ปรับปรุงแผนปฏิบติังานโครงการใหช้ดัเจนสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน
ท่ีสามารถเร่ิมด าเนินการไดจ้ริงตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมก่อน – หลงั เพื่อไม่ให้เกิดความล่าชา้หลงัจากท่ีโครงการ
ท่ีไดรั้บอนุมติั  2. ปรับปรุงหลกัการและเหตุผลความจ าเป็นของการยืมเงินหมุนเวียนของ 3 สถาบนัเกษตรกรให้
ตรงกบัขอ้เท็จจริงท่ีวา่สถาบนัเกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิตแต่ขาดทุนหมุนเวียนในการซ้ือกาแฟสาร อุปกรณ์
การผลิตและวสัดุอุปกรณ์  3. ปรับลดงบประมาณจ่ายขาดของส่วนราชการท่ีสามารถขอใชจ้ากงบประมาณปกติ
ของกรมได ้เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  เคร่ืองโปรเจคเตอร์ (LCD) และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ส ารองกรณีท่ีเกษตรกรไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการไดค้รบ 1 ปี ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั ค่าพาหนะ เป็น
ตน้  ทั้งน้ีฝ่ายเลขานุการไดป้รับปรุงแกไ้ขตามมติขา้งตน้แลว้เป็นผลใหง้บประมาณโครงการถูกปรับลดลงทั้งหมด
จ านวน 394,130 บาท ท าใหง้บประมาณท่ีเสนอขอมาจ านวน 54,837,000 บาท เหลือจ านวน 54,442,870 บาท 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์)  ไดส้รุปสาระส าคญัของโครงการปรับโครงสร้าง
สินคา้กาแฟแบบครบวงจรวา่โครงการฯ มีกิจกรรมท่ีด าเนินการ 3 ส่วน คือ 1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และลดต้นทุนการผลติกาแฟด าเนินการโดยกรมวชิาการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน  และกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึง
มีวธีิด าเนินการ ดงัน้ี  1.1 ในปีท่ี 1 กรมวชิาการเกษตรร่วมกบัสถาบนัเกษตรกร ประชาสัมพนัธ์ รับสมคัรคดัเลือก
เกษตรกรท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการในปีท่ี 1 จ  านวน 30 คน จากสหกรณ์ผูป้ลูกกาแฟ จงัหวดัชุมพร จ ากดั 10 คน 
กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ จ  านวน 10 คน และกลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. จงัหวดัระนอง จ านวน 10 คน โดย
เกษตรกรท่ีคดัเลือกจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ ยินดีปฏิบัติงานตามค าแนะน า
ของเจ้าหน้าที ่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการต้องมีพื้นที่ปลูกกาแฟมากกว่า 1 ไร่ และมีจ านวนต้นกาแฟไม่น้อยกว่า 
100 ต้น/ไร่ ปลูกกาแฟเป็นพืชเดี่ยวหรือพืชหลกั ในกรณปีลูกกาแฟร่วมกบัพืชอ่ืนต้องไม่ปลูกร่วมกับยางพาราและ
ปาล์มน า้มัน อายุกาแฟไม่น้อยกว่า 8 ปี กรณสีมัครเข้าร่วมโครงการปีแรกต้องยินดีเป็นที่ปรึกษาวิทยากรเกษตรกร 
รวมทั้งยินยอมให้ใช้แปลงของตนเองเป็นสถานท่ีศึกษา / ดูงานของเกษตรกรท่ีจะเข้าร่วมโครงการปีต่อไป          
1.2 จดัท าแปลงตวัอยา่งใหเ้กษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการในปีท่ี 1 รายละ 1 ไร่ เพื่อถ่ายทอดวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดตน้ทุนการผลิต รวมทั้งการปฏิบติัเกษตรดีท่ีเหมาะสมโดยกรมวิชาการเกษตรถ่ายทอดวิธีการตัดฟ้ืนต้นท า
สาว และดูแลหลังตัดฟ้ืนต้นท าสาว กรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์สภาพพื้นดินของเกษตรกร 30 ราย ที่เข้าร่วม
โครงการเพื่อเสนอแนวทางจดัการท่ีดิน  กรมวชิาการเกษตรด าเนินการจดัประชุม อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเป็นวิทยากร  กรมส่งเสริมการเกษตรจดัประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการขยายผลการด าเนินงานเพื่อ
สร้างความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานและบูรณาการร่วมกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร หน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการปีท่ี 1 และสถาบนัเกษตรกร  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ
สถาบันเกษตรกรด าเนินการจดัท าประกาศช้ีแจง รับสมคัรคดัเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการเพื่อถ่ายทอดความรู้
เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตเช่นเดียวกบักรมวชิาการเกษตรในปีที่ 2 จ านวน 250 คน 
ปีที่ 3 จ านวน 250 คน และปีที่ 4 จ านวน 250 คน รวม 750 คน เพื่อตอ้งการให้เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการน า
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ความรู้ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาด าเนินการทดลองปฏิบติัดว้ยตนเองเพื่อใหเ้กิดการยอมรับและขยายผลในพื้นท่ีปลูก
กาแฟทั้งหมดของตนเองและเกษตรกรในพื้นท่ีใกลเ้คียง   2. กิจกรรมด าเนินธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกร
ด าเนินการโดย 3 สถาบนัเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร  กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ 
จังหวัดชุมพร และกลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. จังหวัดระนอง โดยยืมเงินกองทุนฯ ไปด าเนินการใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในการจดัซ้ือกาแฟสารเพื่อผลิตเป็นกาแฟคัว่บด  กาแฟ 3in 1 รวมทั้งจดัซ้ือกาแฟจากสมาชิกท่ีเขา้ร่วม
โครงการในลกัษณะ Contract Farming ตลอดจนเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัสร้างอาคารโรงเรือนวสัดุอุปกรณ์ในการ
แปรรูปกาแฟ   3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกรด าเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
โดยการฝึกอบรมให้ความรู้การพฒันาธุรกิจกาแฟแก่คณะกรรมการบริหารของทั้ง 3 สถาบนัเกษตรโดยระยะแรก
เนน้การสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจกาแฟ จดัท าแผนกลยุทธ์ในการรักษาและขยายปริมาณธุรกิจ
ในตลาดเดิม ระยะที่สองเป็นการศึกษาและพฒันาเพื่อขยายธุรกิจไปยงัตลาดใหม่ ระยะเวลาโครงการ 7 ปี 
งบประมาณทั้งส้ิน 54,442,870 บาท เป็นเงินยืมปลอดดอกเบ้ีย จ  านวน 31,229,700 บาท เงินจ่ายขาดจ านวน 
23,213,170 บาท 
  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 1. ผลผลิตต่อไร่ของการปลูกกาแฟในแปลงเด่ียวก่อนเขา้ร่วม
โครงการเพิ่มจาก 200 กิโลกรัม เป็นไม่นอ้ยกวา่ 250 กิโลกรัม เม่ือส้ินสุดโครงการ  2. ผลผลิตต่อไร่ของการปลูก
กาแฟร่วมกบัพืชอ่ืนก่อนเขา้ร่วมโครงการเพิ่มจาก 143 กิโลกรัม เป็น 180 กิโลกรัม เม่ือส้ินสุดโครงการ  3. ตน้ทุน
การผลิตกาแฟของเกษตรกรเม่ือส้ินสุดโครงการจะตอ้งเพิ่มไม่มากกวา่ร้อยละ 10 ของตน้ทุนการผลิตกาแฟของ
ประเทศเวียดนาม   4. ปริมาณธุรกิจของแต่ละสถาบนัเกษตรกรเม่ือส้ินสุดโครงการจะตอ้งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 
เม่ือเทียบกบัปริมาณธุรกิจก่อนเขา้ร่วมโครงการ 
  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบโครงการปรับโครงสร้างสินคา้กาแฟแบบครบวงจร 
ระยะเวลาโครงการ 7 ปี ระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 7 ปี 6 เดือน นบัตั้งแต่ไดรั้บการจดัสรรเงินจากกองทุนฯ โดย
ขอสนบัสนุนเป็นเงินทั้งส้ิน 54,442,870 บาท เป็นเงินยืมปลอดดอกเบ้ีย จ  านวน 31,229,700 บาท เงินจ่ายขาด
จ านวน 23,213,170 บาท โดยกองทุนฯ สนบัสนุนงบประมาณรายปี  ดงัน้ี 
  ปีท่ี 1 จ านวน 35,277,180  บาท  ปีท่ี 2 จ านวน 7,021,430  บาท 
  ปีท่ี 3 จ านวน   6,095,630  บาท  ปีท่ี 4 จ านวน 5,928,630  บาท 
  ปีท่ี 5 จ านวน      120,000  บาท  
และมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการผูรั้บผิดชอบโครงการมีอ านาจพิจารณาอนุมติัการถวัจ่ายงบด าเนินงาน 
(ตอบแทน  ใชส้อย  วสัดุ) ได ้

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ไดส้อบถามว่ามีการปรับลดงบประมาณมาหลายคร้ัง
จาก 123 ลา้นบาท เป็น 74 ลา้นบาท สุดทา้ยเหลือ 54 ลา้นบาท ท าไมจึงปรับลดมาก  ปรับลดส่วนไหนอย่างไร
และเกษตรกรยอมรับในงบประมาณท่ีปรับลดหรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์)  ไดช้ี้แจงวา่เดิมขอสนบัสนุนงบประมาณจ านวน 
123 ล้านบาท ฝ่ายเลขานุการไดพ้ิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการในเบ้ืองตน้ จึงปรับลดเงินยืมส าหรับไป
สร้างโรงงาน Spray Dry เน่ืองจากบุคลากรในการผลิตกาแฟ ของสถาบนัเกษตรกรยงัไม่พร้อม และปรับลด
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ค่าใช้จ่ายเงินยืมไปซ้ือกาแฟสารจาก 20 ลา้นบาท ปรับลดเหลือ 10 ลา้นบาท จึงเหลืองบประมาณ 74 ลา้นบาท 
ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าโครงการไปศึกษาความเป็นไปได้ โดยหารือกบัสมาชิกสถาบนัเกษตรกรท่ีจงัหวดั
ชุมพรและระนอง ซ่ึงสถาบนัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการยืนยนัการยอมรับโครงการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้
น าเสนอโครงการเขา้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงคณะอนุกรรมการกลัน่กรอง
โครงการฯ มีมติให้ปรับลดงบประมาณในส่วนของกิจกรรมท่ีซ ้ าซ้อนกนัของหน่วยงานราชการลงจ านวน 19       
ลา้นบาท ท าให้เหลืองบประมาณโครงการจ านวน 54 ล้านบาท ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเสนอคณะอนุกรรมการ
กลัน่กรองโครงการฯ คร้ังท่ี 2 ดว้ยงบประมาณจ านวน 54 ลา้นบาท ซ่ึงมติท่ีประชุมมีการปรับลดงบประมาณท่ี
สามารถขอใช้จากงบปกติของกรมไดจ้ านวน 394,130 บาท ท าให้เหลืองบประมาณสุทธิของโครงการจ านวน 
54,442,870 บาท 

นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล  ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการ
ผลิตไม่เห็นกล่าวถึงเร่ืองพนัธ์ุ  กิจกรรมการแปรรูปของสถาบนัเกษตรกรถา้แปรรูปอยา่งเดียวควรจะส้ินสุดท่ีตวั
ผลิตภณัฑ ์ไม่ควรมีเร่ืองการตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้งเพราะถา้มีเร่ืองตลาดขอ้มูลตอ้งมากกวา่น้ี 

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) สอบถามเพิ่มเติมว่าประเด็นท่ี 1 โครงการปรับ
โครงสร้างสินคา้กาแฟแบบครบวงจรในหลกัการเหตุผลกล่าวถึงเร่ืองพนัธ์ุ  แต่ท าไมกิจกรรมท่ีด าเนินการในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิตกาแฟจึงไม่มีเร่ืองพนัธ์ุเขา้มาเก่ียวขอ้ง ประเด็นท่ี 2 เร่ืองการแปรรูปถา้
กล่าวถึงการตลาดรายละเอียดอยูต่รงไหนและเงินยมืไปด าเนินการอยา่งไร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) ช้ีแจงว่าเร่ิมตน้โครงการให้ความส าคญัเก่ียวกบั
เร่ืองพนัธ์ุแต่ AFTA จะมีผลบงัคบั เม่ือ 1 มกราคม 2553 การช่วยเหลือเกษตรกรคงไม่ทนัท่ีจะปรับตวั  จึงหารือกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและได้ข้อเสนอว่าให้ใช้วิธีตัดฟ้ืนต้นท าสาวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด
ตน้ทุนได้ซ่ึงจะช่วยเหลือเกษตรกรและจะให้ผลเร็วกว่าการปรับปรุงพนัธ์ุ ส่วนเร่ืองพนัธ์ุมีงบปกติของกรม
วชิาการเกษตรด าเนินการอยูแ่ลว้ ในส่วนของการแปรรูปกองทุนฯ ไดส้นบัสนุนเงินยืมให้ 3 สถาบนัเกษตรกรไป
ด าเนินการใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนจดัซ้ือเคร่ืองคัว่บด ซ้ือกาแฟสารและซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการแปรรูปกาแฟ 3 in 1  

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่ายุทธศาสตร์กาแฟกรมวิชาการ
เกษตรไดจ้ดัท าในส่วนของแผนและนโยบายเกษตร ดงันั้นการเขียนหลกัการและเหตุผลในโครงการน้ีจึงเป็นส่วน
หน่ึงของยุทธศาสตร์กาแฟ ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนเสริมในการปรับโครงสร้างการผลิตกาแฟ เพื่อให้สอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์ 

ผู้แทนส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (นายสุทธิพงศ์  รอตโกมิล)  ได้
สอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการซ้ือกาแฟสารสัมพนัธ์กับแผนการผลิตหรือไม่ ส าหรับแผนการผลิตให้ได้กลุ่ม
เกษตรกรท า Contract Farming กบับริษทัเห็นดว้ย แต่การท า Contract กบัร้านคา้ทัว่ไปไม่เห็นดว้ย 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพริิยะทรัพย์) ไดช้ี้แจงวา่ค่าใชจ่้ายในการซ้ือกาแฟสารจ านวน 10 
ลา้นบาท นอ้ยกวา่แผนการผลิตแต่สถาบนัเกษตรกรทั้ง 3 สถาบนั มีงบประมาณส่วนน้ีอยูแ่ลว้เพียงแต่ไม่เพียงพอ 
จึงเสนอขอยืมเงินกองทุนไปช่วยเสริมแทนการไปกูย้ืมสถาบนัการเงินซ่ึงตอ้งเสียดอกเบ้ีย ส าหรับการกระจาย
สินคา้ขายใหร้้านคา้ทัว่ไปไม่มีปัญหา  เน่ืองจากมีการท าสัญญาซ้ือขายชดัเจนและตลาดเดิมมีอยูแ่ลว้ 
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นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย (นายชยานนท์ กฤตยาเชวง)   ไดส้อบถามวา่โครงการน้ี
เสนอขอสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ซ่ึงสินคา้กาแฟอยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกองทุน
หรือไม ่

กรรมการและเลขานุการฯ  (นายอภิชาต  จงสกุล) ไดช้ี้แจงวา่ฝ่ายเลขานุการฯ ไดพ้ิจารณาแลว้วา่
สินคา้กาแฟไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีแน่นอนและ 1 มกราคม 2553 จะเปิด AFTA สินคา้กาแฟได้รับ
ผลกระทบมากโดยเฉพาะประเทศเวยีดนามซ่ึงเป็นคู่แข่งท่ีส าคญั 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นางสาวลดาวัลย์  ค าภา) 
ใหข้อ้เสนอแนะวา่ในหลกัการเห็นดว้ย แต่ตอ้งการให้มีความชดัเจนในเร่ืองหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะประสานงาน
กนัอย่างไร ตวัช้ีวดัตอ้งชัดเจนในเร่ืองเป้าหมายเกษตรกร 750 คน สามารถให้ผลผลิตเพิ่มได้จริงหรือไม่ ตวัน้ี
ส าคัญมากในส่วนของการส่งเสริมพฒันาธุรกิจกาแฟของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระยะท่ีสองการส่งเสริม
การตลาดควรใหผู้เ้ช่ียวชาญมาช่วยในเร่ืองตลาดดว้ย 

ผู้แทน รศ. ดร. นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์  (นายสุรศักดิ์  ทองเพียร) ไดต้ั้งขอ้สังเกตเร่ืองการ
ประเมินผลตวัช้ีวดัโครงการเก่ียวกบัวิธีการท่ีจะเพิ่มผลผลิตกาแฟ เกษตรกรจ านวน 750 ราย ขยายผลดว้ยตนเอง
ไปสู่รายท่ี 2 ท่ี 3 จนครบ 750 แปลง และการท าแปลงตวัอย่างมีการลงทุนสูงไร่ละประมาณ 14,000 บาท ถา้จะ
ขยายผลต่อไป เกษตรกรท่ีจะน าไปขยายผลจะคุม้ค่าท่ีจะด าเนินการหรือไม่ และเร่ืองแปลงตวัอยา่งมีการใชปุ๋้ยเคมี
มาก เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะปรับใชปุ๋้ยอินทรียแ์ทนปุ๋ยเคมีใหม้ากข้ึน 

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ไดเ้สนอว่าหลายโครงการท่ีผ่านมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานล่าชา้มาก ดงันั้นการประเมินผลเพื่อจะให้โครงการด าเนินการต่อไป  ขอให้พิจารณาผลการด าเนินการ
ปีแรกก่อน ส าหรับโครงการปรับโครงสร้างสินคา้กาแฟไดส้อบถามว่ารัฐไดอ้อกค่าใช้จ่ายในการจดัท าแปลง
ตวัอยา่งใหใ้นปีแรก และเกษตรกรรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในปีต่อไปใช่หรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) ช้ีแจงวา่รัฐสนบัสนุนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ
รายละ 1 ไร่ โดยปีท่ี 1 เกษตรเขา้ร่วมโครงการ 30 ราย เกษตรกรลงมือท าเองรายละ 1 ไร่ 30 ราย เกษตรกรใน
พื้นท่ีใกลเ้คียงมาดู ขยายผลต่อท าเอง ส าหรับปีท่ี 2-4 รับสมคัรเกษตรกรปีละ 250 ราย รวม 3 ปี รับสมคัร 750  ราย 
รัฐช่วยเหลือค่าใชจ่้ายรายละ 1 ไร่ เช่นกนัพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีเหลือต่อไป ด าเนินการเอง  ซ่ึงคาดว่าหากผลผลิต
ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเพิ่มข้ึน จะจูงใจใหเ้กิดการเลียนแบบจากเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายชาญ  สารเลศิโสภณ)  ใหข้อ้เสนอวา่ควรพิจารณา
กิจกรรมโครงการในการเพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริมการลดพื้นท่ีปลูกร่วมดว้ยมากกวา่การส่งเสริมการแปรรูป 

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  ไดช้ี้แจงวา่เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกของสหกรณ์ ดงันั้นสหกรณ์จึงตอ้งการท่ีจะให้เกษตรกรท าธุรกิจกาแฟดว้ย เพราะสหกรณ์มีการด าเนิน
ธุรกิจทั้งการแปรรูปและการตลาด 
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มติทีป่ระชุม   
ให้ความเห็นชอบโครงการปรับโครงสร้างสินคา้กาแฟแบบครบวงจร  ระยะเวลาโครงการ 7 ปี 

ระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 7 ปี 6 เดือน นบัตั้งแต่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร โดยกองทุนฯ สนบัสนุนเป็นเงินทั้งส้ิน จ านวน 54,442,870  บาท แบ่งเป็น 
  1. เงินยืมปลอดดอกเบีย้   จ านวน  31,229,700 บาท  ได้แก่ 
   1.1 เงินยมืด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ผูป้ลูกกาแฟจงัหวดัชุมพร จ ากดั 
     จ านวน 12,692,700  บาท 
   1.2 เงินยมืด าเนินธุรกิจกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ  
     จ านวน 17,470,000  บาท 
   1.3 เงินยมืด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. 
     จ านวน   1,067,000  บาท 
  2.  เงินจ่ายขาด    จ านวน  23,213,170  บาท  ได้แก่ 
   2.1 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมของกรมวชิาการเกษตร 
     จ านวน  2,918,590  บาท 
   2.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมของกรมพฒันาท่ีดิน 
     จ านวน   1,104,900 บาท 
   2.3  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร 
     จ านวน 16,387,080 บาท 
   2.4 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     จ านวน  1,470,640  บาท 

2.5 ค่าใชจ่้ายในการก ากบั ดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์                  จ  านวน     936,960  บาท 

2.6  ค่าใชจ่้ายในการติดตามประเมินผลโครงการฯ ของ สศก. 
  จ านวน     395,000  บาท   

  3. กองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณรายปี 
  ปีท่ี 1 จ านวน 35,277,180  บาท  ปีท่ี 2 จ านวน   7,021,430  บาท  

ปีท่ี 3 จ านวน   6,095,630  บาท  ปีท่ี 4 จ านวน     5,928,630  บาท 
  ปีท่ี 5 จ านวน      120,000  บาท 
  4.  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการมีอ านาจพิจารณาอนุมัติการถัวจ่าย
งบด าเนินงาน (ตอบแทน  ใช้สอย  และวสัดุ) ได้ และรายงานใหฝ่้ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อ
น าเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ 
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  4.2 การขยายระยะเวลาโครงการและขยายระยะเวลาการใช้เงินของโครงการคัดเลือกพ่อพัน ธ์ุ
ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลติน า้เช้ือ 
  กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล) รายงานความเป็นมาของโครงการดงัน้ี 
   1. ศูนยว์ิจยัและพฒันาการผลิตกระบือและโค มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (มก.) ไดรั้บอนุมติั 
งบประมาณเพื่อด าเนินโครงการคัดเลือกพ่อพันธ์ุก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน ้าเช้ือ  จ  านวน 46,256,400 บาท 
ระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 5 ปี 6 เดือน นับตั้ งแต่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุน เม่ือวนัท่ี                 
19 ธันวาคม 2550 โดยกองทุนฯ ไดจ้ดัสรรเงินเพื่อใชด้ าเนินกิจกรรมตามแผนในปีท่ี 1 จ  านวน 14,389,280 บาท  
ซ่ึงมีระยะเวลาส้ินสุดการใชเ้งินวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 
  2. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบโครงการฯ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) ขอเปล่ียนแปลงการจดัซ้ือชุด
อุปกรณ์การผลิตน ้าเช้ือแช่แขง็และถงับรรจุน ้าเช้ือ เน่ืองจากราคาจ าหน่ายสูงกวา่ราคาท่ีเสนอขอจดัตั้งงบประมาณ 
ซ่ึงมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2552 เห็นชอบการจดัซ้ือถงับรรจุน ้ าเช้ือขนาด 34 ลิตร 
จ านวน 8 ใบ ๆ ละ 44,375 บาท เป็นเงิน 355,000 บาท ทดแทนถงับรรจุน ้ าเช้ือขนาด 35 ลิตร จ านวน 6 ใบ ๆ ละ 
30,000 บาท  และถงับรรจุน ้าเช้ือขนาด 40 ลิตร จ านวน 5 ใบ ๆ ละ 35,000 บาท ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงการจดัซ้ือ
ในวงเงินท่ีอนุมติัไวเ้ดิม  ท าใหผ้ลการด าเนินงานในปีท่ี 1 ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว ้
  3. หน่วยงานผูรั้บผิดชอบโครงการฯ เสนอขอเปล่ียนแปลงแผนปฏิบติังานและแผนการใช้เงิน
โครงการ ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ ไดน้ าเขา้พิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ  คร้ังท่ี 1 
เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2552 ดงัน้ี 
   3.1 ขยายระยะเวลาด าเนินการจดัซ้ือชุดอุปกรณ์การผลิตและถงับรรจุน ้ าเช้ือซ่ึงไดรั้บ
อนุมติัให้เปล่ียนแปลงขนาด  โดยจะเร่งการจดัซ้ือโดยเร็วในวงเงินท่ีอนุมติัเดิม (แผนเดิมตอ้งเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2551 ขณะน้ีด าเนินการจดัซ้ือเสร็จเรียบร้อยแลว้ เม่ือเดือนมิถุนายน 52) 
   3.2 ขยายระยะเวลาด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าเช้ือโคพนัธ์ุก าแพงแสนแช่แข็งจาก
ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2555 เป็นส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2556 
   3.3 ขยายระยะเวลาทดสอบสมรรถภาพโคพอ่พนัธ์ุ 

- ชุดท่ี 1 จากส้ินสุด เดือนพฤศจิกายน 2551  เป็นส้ินสุด เดือนพฤศจิกายน 2552 
- ชุดท่ี 2 จากส้ินสุด เดือนพฤศจิกายน 2552  เป็นส้ินสุด เดือนพฤศจิกายน 2553 

 - ชุดท่ี 3 จากส้ินสุด เดือนพฤศจิกายน 2553  เป็นส้ินสุด เดือนพฤศจิกายน 2554 
- ชุดท่ี 4 จากส้ินสุด เดือนพฤศจิกายน 2554  เป็นส้ินสุด เดือนพฤศจิกายน 2555 
- ชุดท่ี 5 จากส้ินสุด เดือนพฤศจิกายน 2555  เป็นส้ินสุด เดือนพฤศจิกายน 2556 

   3.4 ขยายระยะเวลาการคืนเงินกองทุนฯ จากเดิมส้ินปี 2551 – 2555 เป็นส้ินปี  
2552 – 2556 ในวงเงินเท่าเดิมท่ีไดเ้สนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จ านวนรวม 14,750,000 บาท 
   3.5 ขยายระยะเวลาการใช้งบประมาณเหล่ือมปี ตั้งแต่เร่ิมโครงการจนส้ินสุดโครงการ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง 
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   ฝ่ายเลขานุการฯ จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเพื่อพิจารณาให้เห็นชอบ
ตามมติคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2552 ในการขยายระยะเวลา
ด าเนินการตามแผนปฏิบติังานโครงการ  ระยะเวลาการใชเ้งินและระยะเวลาการคืนเงินของโครงการคดัเลือกพ่อ
พนัธ์ุก าแพงแสนเพื่อใชผ้ลิตน ้าเช้ือ 
 

มติทีป่ระชุม  
  เน่ืองจากขอ้เสนอของโครงการไดผ้า่นการกลัน่กรองจากคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ 
มาแลว้ คณะกรรมการจึงเห็นชอบให้ 
  1. ขยายระยะเวลาด าเนินการตามแผนปฏิบติังานโครงการจากส้ินสุดเดือนธันวาคม 2555 เป็น
ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2556 
  2. ขยายระยะเวลาการคืนเงินกองทุนฯ จากเดิมส้ินปี 2551-2555 เป็นส้ินปี 2552-2556 ในวงเงิน
เท่าเดิม จ านวนรวม 14,750,000 บาท 
  3. ขยายระยะเวลาใช้งบประมาณเหล่ือมปี ตั้ งแต่เร่ิมโครงการจนส้ินสุดโครงการเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง   

  4.3  การขยายระยะเวลาโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล)  ได้รายงานความเป็นมาของโครงการปรับ
โครงสร้างสินคา้ชาว่า มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เม่ือ 5 กรกฎาคม 2550 อนุมติัให้ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัเชียงรายด าเนินโครงการฯ โดยขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จ านวน 6,816,600 
บาท เป็นเงินจ่ายขาด 1,455,800 บาท เป็นเงินหมุนเวียน 5,360,800 บาท ระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 6 ปี 6 เดือน 
นับตั้งแต่อนุมติัโครงการและมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เม่ือ 31 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชาจากวนัท่ีได้รับอนุมติัโครงการเม่ือ 5 กรกฎาคม 2550  เป็นวนัท่ี
หน่วยงานรับผิดชอบได้รับการจดัสรรงบประมาณ คือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2551 และมอบหมายให้หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบปรับโครงการแผนงาน / แผนการใชเ้งินใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีขยาย  เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2552 
ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดส่้งคืนเงินยืมงวดท่ี 1 จ  านวน 536,080 บาท คืนเขา้บญัชีกองทุนฯ 
ตามแผนการช าระคืน  แต่เน่ืองจากวิกฤติเศรษฐกิจท าให้กลุ่มพญาไพรเล่าจอ ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการไม่สามารถ
จ าหน่ายสินคา้ชาไดต้ามเป้าหมายจึงไดช้ะลอการสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรไประยะหน่ึง แต่ขณะน้ีไดส้ั่งซ้ือเคร่ืองจกัรและ
ติดตั้งพร้อมแลว้เหลือเพียงแต่รอผูเ้ช่ียวชาญจากไตห้วนัมาให้ค  าแนะน าดา้นการใชง้านและการผลิต เป็นสาเหตุ
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการฯ ตอ้งขอขยายระยะเวลาการช าระเงินคืนจาก 5 งวด เป็น 6 งวด และขอ
ปรับปรุงเงินส่งคืนแต่ละงวด ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ ไดน้ าเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ 
คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552  ท่ีประชุมดงักล่าวมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมติัตามขอ้เสนอของส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเสนอขอขยาย
ระยะเวลาและปรับปรุงจ านวนเงินคืนกองทุนฯ  
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มติทีป่ระชุม 
1.ให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาและปรับปรุงจ านวนเงินคืนกองทุนฯ จากช าระคืน        

5 งวด เป็น 6 งวด คือ งวดท่ี 1 ช าระคืน 6 กุมภาพนัธ์ 2552 จ านวน 536,080 บาท (ช าระคืนแลว้เม่ือ 17 มีนาคม 
2552) งวดท่ี 2 ช าระคืน 6 กุมภาพนัธ์ 2553 จ านวน 300,000 บาท งวดท่ี 3 ช าระคืน 6 กุมภาพนัธ์ 2554 จ านวน 
504,120 บาท งวดท่ี 4 ช าระคืน 6 กุมภาพนัธ์ 2555 จ านวน 1,072,160 บาท งวดท่ี 5 ช าระคืน 6 กุมภาพนัธ์ 2556 
จ านวน 1,340,200 บาท งวดท่ี 6 ช าระคืน 6 กุมภาพนัธ์ 2557 จ านวน 1,608,240 บาท 

2. ให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการจากส้ินสุด 6 ปี  6 เดือน  เป็นส้ินสุด 7 ปี 6 
เดือน นบัตั้งแต่ไดรั้บการจดัสรรเงินจากกองทุนฯ ( 7 กุมภาพนัธ์ 2551)   

3. ให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการใช้เงินกิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการปรับ
โครงสร้างสินคา้ชาจ านวน 164,980 บาท  ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจากเดิมก าหนดระหว่างวนัท่ี 8 
กุมภาพนัธ์ 2551 ถึง วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2552  เป็นระหวา่งวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2552 ถึง วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2558  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการขยายระยะเวลาโครงการ ปรับโครงสร้างสินคา้ชาตามขอ้ 2 
 

  4.4  แผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรปี 2553-2556 

 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) รายงานว่า ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี  2  มีนาคม 2552  ไดมี้มติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแกไ้ขแผน
แม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ใหมี้ความชดัเจน และน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ ไดแ้กไ้ขแผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตร ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แล้ว โดยสรุปสาระส าคญัในเร่ืองการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของกองทุนฯ ดงัน้ี  

 จุดแข็ง 1) เงินกองทุนฯ ไดรั้บจดัสรรจากงบประมาณรายปี ไม่ตอ้งเสียดอกเบ้ีย 2) องคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการบริหารฯ  มีผูแ้ทนจากหลายหน่วยงาน ท าให้การพิจารณาอนุมติัโครงการสมเหตุสมผล             
3) หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขอรับการสนบัสนุนเงินกองทุนฯ ก าหนดไวช้ดัเจน มีกรอบการปฏิบติังาน 
4)   คณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ ท าหนา้ท่ีพิจารณาโครงการ ท าให้เกิดความรอบคอบในการปฏิบติังาน และ
โครงการท่ีไดรั้บการอนุมติัมีความเหมาะสมด าเนินการไดจ้ริง  

จุดอ่อน  1) การเสนอขอรับการสนบัสนุนเงินกองทุนฯ ตอ้งผา่นหลายหน่วยงาน หลายขั้นตอน  ท าให้
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนล าบาก หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่ประสงค์เป็นเจา้ของโครงการ  ลงนามในบนัทึกค ารับรอง  เสีย
ค่าปรับในกรณีไีม่สามารถช าระเงินยืมไดต้ามแผน 2) ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ไม่ครอบคลุมกรอบการคา้
อ่ืนๆ เช่น WTO และไม่ครอบคลุมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้    3)  กรณีงานวิจยั ระเบียบ
ก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีสั้ นเกินไป  4) คณะกรรมการบริหารฯ มีหน้าท่ีพิจารณาอนุมติั
โครงการฯ  หากมีการปรับเปล่ียนการด าเนินงานโครงการท่ีไดอ้นุมติัไปแล้ว ตอ้งน ากลบัมาเสนอคณะกรรมการ
บริหารฯ ใหม่ ท าใหเ้กิดความยุง่ยาก และโครงการตอ้งหยุดชะงกั  5) ขาดการประชาสัมพนัธ์กองทุนฯ ในเชิงรุก  
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 โอกาส 1) รัฐบาลมีนโยบายเยียวยาเกษตรกรผูไ้ด้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า            
2) รัฐบาลมีนโยบายให้เกษตรกรเขา้ถึงแหล่งทุนโดยสะดวกและรวดเร็ว  3) ส่วนราชการสามารถใชเ้ป็นแหล่ง
เงินทุนด าเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วน ในกรณีไม่ไดข้อใชแ้ผนงบประมาณประจ าปี 4) ผูบ้ริหารระดบัสูงให้
ความส าคญัในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  

 อุปสรรค สถาบนัเกษตรกร และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งมีองคค์วามรู้ในการจดัท าโครงการ
ไม่เพียงพอ 

  นอกจากน้ี แผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขนัของประเทศ พ.ศ. 2553-2556 ไดก้  าหนดทิศทางการขบัเคล่ือน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ  
ตลอดจนการเตรียมการส าหรับการมีส่วนร่วมของผูไ้ด้รับผลกระทบ การจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้และ
งบประมาณสนบัสนุน  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 1) การจัดล าดับความส าคัญของสินค้า พิจารณาจาก
ความรุนแรงของปัญหาของสินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบ  ขอ้ตกลงการเปิดเสรีทางการคา้ท่ีมีผลบงัคบัใช้ก่อน-หลงั  
และยุทธศาสตร์สินคา้/นโยบายของ กษ./นโยบายของรัฐบาล  2) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับทราบ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของสถาบนัเกษตรกร หรือเกษตรกร  3) การหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อร่วมกนัพิจารณาจดัท าเป็นโครงการเสนอขอรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนฯ 4) การจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปี  ในลกัษณะ Rolling Plan (ก าหนดช่วงเวลาการจดัท าค าของบประมาณตามปฏิทินงบประมาณประจ าปี) 
ซ่ึงสามารถทบทวนและปรับปรุงใหม่ได้ทุกปี  

 ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) กล่าวว่าฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทบทวนและจดัท าแผน
แม่บทกองทุนฯ มาน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ขอให้กรรมการทุกท่านเสนอความเห็นและให้ขอ้สังเกต
แผนแม่บทดงักล่าวดว้ย 

  นายพรศิลป์  พชัรินทร์ตนะกุล  เห็นดว้ยเป็นส่วนใหญ่กบัแผนแม่บทกองทุนฯ และให้ขอ้สังเกต
วา่ จุดอ่อนของแผนฯ เร่ืองการเสนอขอรับการสนบัสนุนเงินกองทุนฯ ตอ้งผา่นหลายหน่วยงานตั้งแต่ระดบัภูมิภาคถึง
ส่วนกลาง หลายขั้นตอน ท าให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนล าบาก ซ่ึงกองทุน FTA ท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บผิดชอบ  ก็มี
ปัญหาเช่นเดียวกนั  ส าหรับทิศทางการขบัเคล่ือนในเร่ืองให้มีการกระจายอ านาจ  อาจไม่ตอ้งเขียนไว ้เน่ืองจาก
การอนุมติัโครงการโดยคณะกรรมการฯ หน่ึง แต่หากมีการเปล่ียนแปลงให้อีกคณะกรรมการหน่ึงพิจารณา ไม่
น่าจะเป็นไปได ้ ควรแกไ้ขท่ีจุดอ่อนก่อน  

 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (นางสาวลดาวัลย์ ค าภา) 
ให้ขอ้สังเกตว่า จุดอ่อนในเร่ืองของขั้นตอนท่ียุ่งยาก เป็นปัญหาท่ีเกิดกบัทุกกองทุนฯ  และให้ขอ้เสนอแนะว่า
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ อาจตั้งทมีพฒันาโครงการให้ความช่วยเหลือในการจัดท าโครงการ เพื่อให้
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน นอกจากน้ี ไดส้อบถามว่า ปี 2553 กองทุนฯ 
ไดรั้บงบประมาณหรือไม่ หากไม่ไดรั้บ ก็ไม่น่าจะใช่จุดแข็งของกองทุนฯ อยา่งไรก็ตาม ยงัเห็นวา่ควรจะตอ้งตั้ง
ทีมพฒันาโครงการข้ึนเพื่อลดขั้นตอน และท าใหก้ระบวนการท างานใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน  

 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ (นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ)  กล่าวว่าแผนแม่บทฯ มีการวิเคราะห์
ค่อนข้างดี การท่ีเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก เน่ืองจากยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนฯ             
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กองทุนฯ มีจุดแข็งในเร่ืองมีเงินทุน แต่ปัญหาคือ มีผูม้าขอใช้ค่อนขา้งน้อย พร้อมทั้งเห็นด้วยในเร่ืองการเขียน
โครงการควรตอ้งมีทีมงานเขา้มาช่วย เพื่อให้สามารถใช้เงินไดเ้ร็ว นอกจากน้ี ควรเร่งรัดการใช้เงินและให้การ
ช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อใหมี้ความเขม้แขง็  เน่ืองจากใกลร้ะยะเวลาขอ้ตกลงการเปิดเสรีมีผลบงัคบัใช ้ 

 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายชาญ  สารเลิศโสภณ )  กล่าววา่เห็นดว้ยกบัแผน
แม่บทฯ แต่ในเร่ืองการพิจารณาโครงการ ควรก าหนดระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 5 ปี และเนน้ในเร่ืองการเพิ่ม
ความรู้แก่เกษตรกร และเห็นดว้ยกบัการช่วยเหลือเกษตรกรใหมี้ความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการ 

 นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย(นายชยานนท์  กฤตยาเชวง) กล่าวว่า แผนแม่บทฯ 
ค่อนขา้งมีความสมบูรณ์ ควรมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ ไวใ้น Action Plan และก าหนดเป้าหมายเป็นรายปี 
วา่ใชเ้งินเท่าไร สินคา้อะไรท่ีตอ้งการส่งเสริม เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาโครงการไดง่้ายข้ึน 

 ผู้แทนรศ. ดร. นภาวรรณ  นพรัตน์นราภรณ์  (นายสุรศักดิ์  ทองเพียร) กล่าววา่ เห็นดว้ยกบัแผน
แม่บทฯ โดยเฉพาะในเร่ืองการเตรียมการส าหรับการมีส่วนร่วมของผูไ้ดรั้บผลกระทบ การจดัล าดบัความส าคญั
ของสินคา้และงบประมาณสนบัสนุน และให้ขอ้สังเกตว่า เพื่อให้แผนแม่บทฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เห็นควร
เพิ่มเติมเร่ือง 1) ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา เพื่อสามารถน ามาใชเ้ป็นจุดแกใ้นแผนแม่บทฯ      2) ความส าเร็จของ
กองทุนฯ และปัญหาอุปสรรค 3) เป้าหมายสินคา้ และวงเงินท่ีจะสนบัสนุนฯ แผนปฏิบติังาน ควรมีกรอบ งาน 
และเงิน จะสนบัสนุนใคร สินคา้อะไร วงเงินเท่าไร 

 ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการทุกท่าน และมอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการฯ น าไปพิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทกองทุนฯ ให้มีความ
สมบูรณ์ครบถว้น 

 มติทีป่ระชุม 
 เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถการแข่งขนัของประเทศ พ.ศ. 2553-2556 โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงตามความเห็นและ
ขอ้สังเกตของคณะกรรมการฯ 

 

  4.5  แผนปฏิบัติการกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรปี 2553 

  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพริิยะทรัพย์) รายงานวา่ ตามบนัทึกขอ้ตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ ปี 2552 
ระหวา่งกระทรวงการคลงักบักองทุนฯ ไดก้ าหนดระดบัความส าเร็จของการจดัท าแผนปฏิบติัการกองทุนฯ ไวท่ี้
แผนปฏิบติัการกองทุนฯ ปี 2553 ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ภายในปีบญัชี 2552 ใน
การน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการกองทุนฯ ปี 2553 โดยใช้แผนแม่บทกองทุนฯ ปี 2553-2556 เป็น
กรอบในการจดัท าแผนปฏิบติัการกองทุนฯ ปี 2553 ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ แผนปฏิบติัการภายใตแ้ผนแม่บท
กองทุนฯ และแผนปฏิบติัการซ่ึงเป็นงานปกติของกองทุนฯ โดยมีประมาณการค่าใชจ่้ายส าหรับปฏิบติังานปี 2553 
จ  านวน 2,490,066 บาท 
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  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (นางสาวลดาวัลย์ ค าภา) 
มีความเห็นวา่ ภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจดัการกองทุนฯ กิจกรรมท่ี 5 การติดตามการปฎิบติังาน
และการใช้จ่ายเงิน คงไม่เพียงพอ ควรต้องหมายความรวมไปถึงการเร่งรัดให้หน่วยงานเร่งด าเนินการตาม
โครงการต่างๆ ดว้ย ส าหรับแผนปฏิบติัการภายใตง้านปกติของกองทุนฯ กิจกรรมท่ี 3 ไม่ควรมีการก าหนดกรอบ
โครงการไวเ้ฉพาะ 4 โครงการ เท่านั้น เพราะจะท าใหไ้ม่มีความยดืหยุน่ในโครงการท่ีจะเสนอขอใชเ้งินกองทุน 
  ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร) มีความเห็นว่า การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ท่ีก าหนดไวเ้พียงปีละ 2 คร้ัง เห็นว่านอ้ยเกินไป   หากฝ่ายเลขานุการฯ เห็นว่ามีเร่ืองท่ีจ  าเป็นตอ้งเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา ก็สามารถมีการประชุมได้เกินกว่าท่ีก าหนดไว ้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้มีโครงการ
เสนอขอรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนฯ 

  มติทีป่ระชุม 
  เห็นชอบแผนการปฏิบติัการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขนัของประเทศ ปีงบประมาณ 2553 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้รับความเห็นของท่ีประชุมไป
พิจารณา 

4.6   การมอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ และหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ  (นางราตรี  พูนพริิยะทรัพย์) ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัความเป็นมา
ของการเสนอวาระการมอบอ านาจในการพิจารณาขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขแผนปฏิบติังานโครงการและแผนการใช้
จ่ายเงิน  เน่ืองจาก 
  1.  ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าดว้ยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ พ.ศ.2548 ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าท่ี
พิจารณาอนุมติังบประมาณโครงการ  หากมีการปรับเปล่ียนการด าเนินงานของโครงการท่ีไดอ้นุมติัไปแลว้  ตอ้ง
น ากลับมาเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ใหม่  ท าให้เกิดความยุ่งยากและการปฏิบัติงานของโครงการต้อง
หยดุชะงกัไม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนท่ีก าหนดไว ้
  2.  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2552  ไดม้อบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการฯ  พิจารณาการมอบอ านาจประเด็นการขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขแผนปฏิบติังานโครงการและแผนการใช้
จ่ายเงินจากแผนท่ีไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินการ  เพื่อลดขั้นตอนและช่วยให้การปฏิบติังานของโครงการเป็นไปดว้ย
ความรวดเร็ว 
  ฝ่ายเลขานุการฯ  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณาขอ้เสนอเร่ืองการ
มอบอ านาจ  ดงัน้ี 
  1. การมอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เป็นผูอ้นุมติัและรายงานให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ กรณีต่อไปน้ี 
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  1.1 การขอขยายระยะเวลาโครงการ ระยะเวลาการช าระเงินคืน  การปรับเปล่ียนแผนปฏิบติั
งาน และการใชเ้งินเหล่ือมปี ซ่ึงจะเห็นไดว้า่โครงการท่ีผา่นมาตอ้งเสนอผา่น 2 องคก์รรับผิดชอบงานกองทุน ท า
ใหเ้กิดความล่าชา้ต่อการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
  1.2 การเปล่ียนแปลงรายการภายในงบ ระหว่างงบ เช่นการเปล่ียนแปลงงบครุภัณฑ ์
ส่ิงก่อสร้าง งบเงินเดือนและค่าจา้ง  ซ่ึงเป็นการด าเนินงานภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดิม  วงเงินงบประมาณเดิม  โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนฯ และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานของโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้
  2. การมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการผูรั้บผิดชอบโครงการมีอ านาจพิจารณาอนุมติัแล้ว
รายงานใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ  โดยผา่นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ในกรณีต่อไปน้ี 
  2.1 อนุมติัการถวัจ่ายงบด าเนินงาน (ตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ) 
  2.2 อนุมติัการเปล่ียนแปลงขนาดครุภณัฑ์ในรายการเดิม วงเงินงบประมาณเดิมภายในงบ
เดียวกนั โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนฯ และกระทบต่อผลการด าเนินงานของโครงการ 
  2.3 รายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ทราบ
หลงัจากมีการพิจารณาอนุมติั 
 

มติทีป่ระชุม  
  เน่ืองจากการขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขรายการท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
และไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของโครงการ คณะกรรมการจึงเห็นชอบการมอบอ านาจ ดงัน้ี 
  1. มอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เป็นผู ้อนุมัติและรายงานให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ กรณีต่อไปน้ี 
  1.1 การขอขยายระยะเวลาโครงการ ระยะเวลาการช าระเงินคืน  การปรับเปล่ียนแผนปฏิบติั
งาน และการใชเ้งินเหล่ือมปี 
  1.2 การเปล่ียนแปลงรายการภายในงบ ระหว่างงบ เช่นการเปล่ียนแปลงงบครุภัณฑ ์
ส่ิงก่อสร้าง งบเงินเดือนและค่าจา้ง  ซ่ึงเป็นการด าเนินงานภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดิม  วงเงินงบประมาณเดิม  โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนฯ และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานของโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้
  2. มอบอ านาจใหห้วัหนา้ส่วนราชการผูรั้บผิดชอบโครงการมีอ านาจพิจารณาอนุมติัแลว้รายงาน
ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ  โดยผา่นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ในกรณีต่อไปน้ี 
  2.1 การถวัจ่ายงบด าเนินงาน (ตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ) 
  2.2 การเปล่ียนแปลงขนาดครุภณัฑ์ เช่นการเปล่ียนแปลงรายการซ้ือถงัน ้ าเช้ือของโครงการ
คดัเลือกพ่อพนัธ์ุก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน ้ าเช้ือในรายการเดิม วงเงินงบประมาณเท่าเดิม โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนและกระทบต่อผลการด าเนินงานของโครงการ 
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 4.7  ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2553 

 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) รายงานว่า ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่า
ดว้ยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน ฯ  พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2548  หมวด 3  วา่ดว้ยการเก็บรักษาเงิน  การ
น าส่งเงินกองทุนและการพสัดุ ข้อ 17 ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหน้าที่และรับผิดชอบ เก่ียวกบัการซ้ือ 
การจา้งท าของ การจา้งเหมาบริการฯลฯ และระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนฯ  ลงวนัท่ี         
15 กุมภาพนัธ์ 2548 ข้อ 10 การจ่ายเงินกองทุนฯ ให้จ่ายได้ตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ภายใต้
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินกองทุน นั้น  ฝ่าย
เลขานุการฯ ไดรั้บการอนุมติัค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 – ปีงบประมาณ 2552  มาโดย
ตลอด เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงไดจ้ดัท า
รายละเอียดค่าใชจ่้ายบริหารกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,907,000 บาท เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั ซ่ึงเพิ่มจากปี 2552 มาก เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายตามแผนปฏิบติั
การเพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ โดยค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินกองทุน  

 ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ขอ้สังเกตวา่ ตวัเลขค่าใชจ่้ายบริหารกองทุนฯ ควร
ใหส้อดคลอ้งกบัตวัเลขในแผนปฏิบติัการกองทุนฯ  ขอใหช้ี้แจงใหช้ดัเจนดว้ย  

 นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย  (นายชยานนท์  กฤตยาเชวง) ให้ความเห็นวา่ หากฝ่าย
เลขานุการฯ ด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานเพื่อขบัเคล่ือนตามแผนแม่บทฯ เกรงว่าค่าใช้จ่ายท่ีขอตั้งไวด้งักล่าว
อาจจะไม่เพียงพอ 

 กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล) ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ 
จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินกองทุนฯ ซ่ึงขณะน้ี กองทุนฯ มีเงินคงเหลือประมาณ 290 กว่าลา้นบาท หากมี
ความจ าเป็นอาจไปขอจดัสรรในส่วนท่ีกนัไวส้ าหรับการประชาสัมพนัธ์โครงการ 10 ลา้นบาท ซ่ึงอยูภ่ายใตค้วาม
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์กองทุนฯ ท่ีรองปลดักระทรวงฯ (นายศกัด์ิชัย ศรีบุญซ่ือ) เป็น
ประธาน และผูอ้  านวยการกองเกษตรสารนิเทศเป็นฝ่ายเลขานุการฯ  

 ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) มอบหมายรองปลดัฯ (นายศกัด์ิชยั ศรีบุญซ่ือ) ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์ฯ  ไปพิจารณาว่าสามารถน าเงินประชาสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ดงักล่าวมาใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งไร 

 มติทีป่ระชุม 
 อนุมติัเงินค่าใชจ่้ายบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 จ านวน 2,907,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม 2552 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2553  และ
เห็นชอบให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (เลขาธิการ
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร) จดัหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และจา้งเหมาบริการลูกจา้งเพื่อปฏิบติังานในกองทุนฯ 
ในอตัราค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบพนักงานราชการโดยอนุโลม  และให้รับขอ้สังเกตของ
กรรมการไปพิจารณา 
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วาระที ่5   เร่ืองอ่ืนๆ  
 

- ไม่มี – 
 
 

 
 

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

------------------------------------------- 
    นางสาวพาณี  ปัทมวภิาค        ผูจ้ดรายงานการประชุม 
    เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 

    นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย ์  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
เศรษฐกรช านาญการพิเศษ  


